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Fyrirspurn

til landbúnaðarráðherra um skimun fyrir riðu.

Frá Sigríði Jóhannesdóttur.

Er á döfinni að taka upp skimun fyrir riðu í nautgripum og sauðfé sem slátrað er hér á
landi eins og nefnd á vegum ráðherra lagði til í skýrslu í mars sl.?


